



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ที่ ฉข ๗๕๘๐๑/-

วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ตามที่ได้มีคำสั่งที่ ๕๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ซึ่งกำหนดให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะรวมศูนย์บริการร่วมหรือมอบให้เอกชนดำเนินการแทนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายนั้น

บัดนี้ คณะทำงานปรับปรุงภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้ดำเนินการประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวน วิเคราะห์ภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว และไม่ก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวตรวจสอบภารกิจในทุกเรื่องในความรับผิดชอบ ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือนำภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัดและคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณาคือ

การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ

ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยวิธีสอบทานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการตรวจสอบความ คุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า

อาจมีการแปรสภาพกิจการ หรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม สำหรับการติดต่อสอบถามข้อมูล การยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนโดยองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ควบคุมกำหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ เช่น การจ้างบริษัทจัดเก็บขยะและกำจัดขยะ เป็นต้น

การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ควรมีการยืดหยุ่น และมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ

ซึ่งผลการประชุมที่ประชุมมีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ ดังนี้

๑.สำนักงานปลัดมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงภารกิจ คือ การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการมี การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ตำบลหนองยาวเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของราชการได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว โดยสามารถเปิดดูข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวต้องเปิดเผยได้ทุกที่โดยไม่ต้องมาขอข้อมูลที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว และเพิ่มช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนผ่านทาง Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว การรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานกำกับดูแล ท้องถิ่นอำเภอเมือง และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่าน Application Line และ E-mail

/๒.กองคลัง

๒. กองคลัง ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงทบทวนภารกิจ
๓. กองการศึกษา ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงทบทวนภารกิจ
๔. กองสาธารณสุข มีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงภารกิจ คือ การคัดแยกขยะในสำนักงาน และชุมชน
การจัดทำขยะอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณการจัดเก็บขยะ
๕. กองช่าง ไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุงทบทวนภารกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ.



(วันชัย มีวันดี)

ประธานคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว